



## Vài Nét Về Trại Tù Suối Máu

Tổng số anh em thuộc Quân-Cán-Chính từng bị giam tại trại này, lên tới 10,000 người, và trại tù cải tạo này nguyên là một nơi Cộng Sản giam giữ tù binh hồi chiến tranh đang diễn ra.

Tại tù Suối Máu ở Tân Hiệp, trại được chính quyền VNCH thiết lập với đầy đủ tiện nghi tương đối trong cuộc sống của con người theo đúng quy định của công ước quốc tế Geneva cho người tù hoặc hàng binh. Nhưng khi quân Cộng Sản Bắc Việt tấn chiếm được toàn cõi thì nơi đây cũng như hầu hết các căn cứ quân dân sự của VNCH đã bị phá hủy, dỡ bỏ để lấy tất cả nguyên vật liệu đem đi, nên khi cộng sản lấy làm nơi giam giữ Quân Cán Chính VNCH thì trại Suối Máu chỉ còn là một nơi hoang phế.



Suối Máu là tên anh em gọi, dù cán bộ CS coi trại ngăn cấm triệt để anh em gọi bằng tên này, vì nơi đây là di tích của một trận đánh mà Sư Đoàn Cọp Biển của TQLC/VNCH đánh tan một đơn vị lớn quân CS khiến máu rơi thịt nát của quân CS chảy như suối. Dù có cấm đoán cách nào, cai tù CS cũng không cấm được anh em gọi tên trại là Suối Máu, cho đến cả người dân quanh vùng cũng quen gọi như thế. Trại Suối Máu có 5 K, mỗi K chứa khoảng trên dưới 1,000 tù trong 9, 10 căn nhà dài mà CS gọi là “lán.” Ngay những ngày đầu bị tập trung về đây, Quân Cán Chính VNCH hiểu ngay là đã lâm cảnh tù ngục với những hàng kẽm gai chi chít và những tên coi trại lúc nào cũng có thái độ thù hằn kình kiêu, trái hẳn với những lời kêu gọi trình diện trước đây. Sinh hoạt trong trại hoàn toàn trái ngược với những quy định của Công Ước Tù Binh Quốc Tế nên anh em hết sức phẫn nộ và đã bùng phát vào



## **Đêm Giáng Sinh năm 1978.**

Theo nhiều cựu tù Suối Máu kể lại, trước đó, trong các K. anh em đã thành lập bí mật được các tổ chức quản trị và hành động để bảo vệ nhau và trừ diệt “ăng ten.” Nhân dịp Giáng Sinh năm 1978, anh em Công Giáo trong nhà 17 và 15 trong K.1 khoảng 50 người tiến hành bí mật làm tượng Chúa và hang đá để đêm Giáng Sinh sẽ dựng lên làm lễ đón mừng Đêm Chúa Sinh Ra Đời

Đúng vào tối 24 tháng 12, 1978, khi anh em bị lừa vào hết trong các “lán,” các anh em Công Giáo tiến hành làm lễ dưới sự chủ lễ của cha Thông bên K.2 đứng làm lễ cách rào ngăn hai “lán.” Cuộc hành lễ đang diễn ra với tiếng hát “Đêm Đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời” không chỉ của những anh em có đạo mà hầu hết các anh em trong các “láng” của K.1 cũng cất tiếng hát theo khi nghe được. Rồi không chỉ K.1 mà các K.2, K.3, K.4 và K.5 đều đồng loạt cất lên tiếng hát vang dội khắp khu trại. Cán bộ quản lý trại vội đưa vệ binh vào trại bắt dẹp buổi lễ và bắt đi 3 người tù là các anh Hoàng, Rĩnh, Bé.



Thế là anh em trong lán có Hoàng, Rĩnh, Bé đều kéo hết ra sân phản đối đòi thả ba người bạn tù và sau đó thì toàn trại đều kéo hết ra sân đòi hỏi phải thả ba người bạn tù. Giám thị trại cảm thấy nguy đã kêu cứu trung ương và quân đội CS đã được phái đến sẵn sàng nhắm đạn tiêu diệt sự chống đối. Nhưng tất cả anh em trong trại khoảng trên 5 ngàn người đều không nao núng vẫn lên tiếng đòi phải thả 3 người tù vừa bị bắt ra ngoài trại. Cuối cùng thì trại đã phải thả 3 người tù này vào lại trại tù với điều kiện tất cả phải trở vào ngay các lán và không được tổ chức tiếp lễ Giáng Sinh.

Cuộc chống đối thành công giúp tinh thần chiến đấu của anh em lên rất cao khiến số “ăng ten” phải “hồi chánh” khá đông tạo được không khí sinh hoạt khá tự do trong toàn trại. Nhưng cán bộ trại giam vẫn còn duy trì các đơn vị quân đội bố trí súng ở bên ngoài một thời gian sau đó. Trong khi đó bọn quản lý trại giam tiến hành các biện pháp “thanh lọc” ngấm ngầm qua những cuộc biên chế, chuyển trại và siết chặt sinh hoạt trong trại hết sức nghiệt ngã.

Nay đã gần nửa thế kỷ, người tù cải tạo cuối cùng đã ra khỏi ngục tù CS và phần lớn được định cư tại hải ngoại do sự can thiệp của chính phủ Hoa Kỳ, những người cựu tù cải tạo vẫn còn nguyên khí thế đấu tranh từ những ngày còn trong ngục tù cải tạo. Những cuộc hội ngộ, họp mặt tuy có diễn ra hiền lành nhưng vẫn tiềm tàng cả một khối lửa sục sôi sẵn sàng đốt cháy cả chế độ bạo tàn CS trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

Dù qua gần nửa thế kỷ, tình những người cựu tù, mãi mãi không bao giờ quên!

**Tất Niên Suối Máu năm nay sẽ tổ chức vào lúc 11 giờ trưa Thứ Bảy (tuần này!) ngày 27 tháng 1 năm 2024, tại Nhà hàng Cao Nguyên, số 2549 S. King Rd, San Jose, Ca 95112**



# "Tình Suối Máu"

*Dương thanh Phong*

"Gặp nhau trong chốn tù đày,  
Ngô khoai, mì hẩm, đêm ngày tháng trôi,  
Xác hành, thân đã rã rời,  
Đêm đêm bàn luận, những lời nông sâu,  
Vần thơ ý chí muôn màu,  
Nghĩa càng nặng nghĩa, tình sâu thêm tình,  
Bây giờ tuy đã an bình,  
Tuổi càng chồng chất, bên mình vẫn ta  
Thâm tình dù có mặn mà  
Có không, không có, vẫn là có không "  
Bây giờ chỉ có ước mong  
Tình người Suối Máu, mãi trong lòng này  
Mai sau dù có đổi thay  
Cháu con phải nhớ, tháng ngày năm xưa  
Cha ông đày đọa nắng mưa  
Chết đi sống lại, có thừa tình thâm."

-----  
Chuyển Đến: KQ Lê Văn Hai – [khongquanlevanhai@gmail.com](mailto:khongquanlevanhai@gmail.com)

[www.vietnamvanhien.org](http://www.vietnamvanhien.org)



**VIỆT NAM VĂN HIẾN**

[www.vietnamvanhien.info](http://www.vietnamvanhien.info)



**TỦ SÁCH VĂN HIẾN VỚI HƠN 9500 TÁC PHẨM**